

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

Trong bán người liên quan täi viçc xuät đäng, chä có Nguyễn Tấn Thành täc Hồ Chí Minh ra đi năm 1911, là tänhän mình tìm đäng cäu näc.



Träc đó, qua bä máy tuyên truyền cäa đäng và chính Hä viçt sách đä ca täng và huyän thoäi cuäc đäi mình, làm cho nhiäu người nhä đä không muän tin cũng phäi gät đäu chäp nhän, vì biçt đâu mà mò. Nhäng vào tháng 2-1983, hai sä gia VN, tiän sĩ Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngọc Chiäu, đã công bä khäp thä giới, mät tài liäu vô cùng quan trọng, tìm thäy täi văn khä Pháp duy nhät nói täi giai đän 1911 cäa Nguyễn Tấn Thành.

Đó là hai lá thä xin nhäp häc Träng Thuäc Đäa (Ecole Coloniale) viçt ngày 15-9-1911 và mät lá viçt täi New York ngày 15-12-1912 gäi Khâm sä Trung Kỳ. Điäu này chäng tä räng Nguyễn Tấn Thành, bä näc ra đi chä väi mäc đích tìm đäng làm quan đä giới quyät chuyän cäm ăn áo mäc cäa riêng mình, chä không hä có ý đänh cäu näc giúp dân nhä Trän Dân Tiên täng viçt sách ca täng.

Ngoài ra nhäng bí mät đã đäc bät mí, theo đó mäi biçt đäc gän suät cuäc đäi cäa Hä, häu nhä säng bäng nghä tình báo KGB, phäc vä cho quyän läi cäa đä tam quäc tä mà thôi. Nên người ngoài cũng không läy làm lä träc nhäng sä kiän cäa đäng Cäng Sän Đông Đäng nói chung và Viçt Nam nói riêng, đäa vä cäa Hồ Chí Minh tä năm 1930 cho täi cuäi năm 1944 trong đäng rät mù mät, không chiäm đäc mät täu thä nào, vì Hä thät sä đâu có làm gì. Cũng theo sä liäu, lãnh đäo đäng lúc đó là nhäng tên tuäi Đäng Xuân Khu, Nguyễn Văn Cä, Lê Đäc Thä, Văn Tiän Dũng cho nên mãi täi häi nghä đäng län thä VIII, hä Hä vän chäa có mät danh vä đäng. Theo Lê Quäng Ba viçt trong Häi ký Đäu Nguän, tiäng nói cäa nhóm cán bä läu vong täi hang Päc Pó trong thäi gian 1941-1944, Hồ Chí Minh tä Näm Quang chính thäc đäi vä đäng trä biên giới Hoa-Viçt, đä däy läp cán bä. Läp häc kät thúc ngày 26-1-1941 nhäng đã bä täc vì Hä không đä uy tín đä chäc đäc mät chiän khu nào täi miän xuôi. Bäi väy mäi thäy täi ngày 22-12-1944, Võ Nguyên

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

Giáp mặt i lập đác Đái Viát Nam Tuyên Truyền Giái Pháng Quân, tái ráng Trán Háng Đáo, Huyán Nguyễn Bình, tánh Cao Báng, chá đác 34 ngái, háu hát la dâná Náng, Thá bán đáa.

Nháng Há là ngái may mắn, tá thuá nhá đác các quý nhân tái Phan Thiát nhá Tráng Gia Mô, Há Tá Bang làm vang danh tái tráng Đác Thanh. Sau đó qua Pháp, đác Phan Chu Trinh, Phan Văn Tráng và Nguyán Thá Truyền góp chá và uy tín, đáa Bái Ba, tác Nguyán Tát Thành bác vào con đáng chính trá, báo chí thá giái qua danh xáng cáa nhóm là Nguyán Ái Quác mà Há nhán riêng là cáa mình.

Rái tá hang Pác Pá trá lái Tàu, may mắn bá quân Trung Hoa Quác Gia bát. Tá đó qua báo đám cáa Nguyán Hái Thán cùng Vũ Háng Khanh trong Viát Nam Quác Dân Đáng, vái chá táng Tráng Phát Khuá, há Há chính thác sám thêm vai gián đáp tình báo cho quân đái Đáng Minh tái Đá Tá Chián Khu Hoa Nam, sau khi đác trá tá do ngày 16-3-1945, theo nhá tài liáu cáa Michael Maclear viát trong 'The Ten Thousand Day War Viát Nam (1945-1975), xuát bán tái New York năm 1981.

Cáng tá đó, qua vai trò đáp viên tình báo quác tá thuá c các cá quan KGB, Trung Cáng, Trung Hoa Dân Quác, rái do Charles Fenn giái thiáu, lái trá thành đáp viên chính thác cáa OSS tác là Office of Strategic Services, tán thân cáa cá quan Trung áng Tình Báo Hoa Ká (CIA), làm viác đái quyán Thiáu Tá Má Archimedes Patti, đác trách chián tráng Đáng Đáng. Nhá đó, Há bác qua hát các xác chát cán đáng trong đáng, đá mùa thu tháng chín 1945, ngành ngang váng láng vá Hà Nái nhán chác và đác dián văn. Đó là tát cá quá trình xuát đáng cáu nác cáa anh thanh niên Nguyán Tát Thành, mát huyán thoái (?) mà bao chác năm qua, thiên há ván không ngát viát, nói vá cuác đái cáa mát tên quác tác ' trác sau, nhá lán ' đã và đang cùng vái đáng bán ' rác voi Nga-Tàu ' vá đáy xáng cáp chiám công khai non nác Viát, mà hián nay cá thá giái, ai cũng đáu tháy rõ.

Tá câu chuyán nhác nhá trên, nhiáu ngái đã thá dài khi nghĩ ráng, phái chi Nguyán Tát Thành lúc đó, đác thác dân Pháp nhán vào tráng Thuác Đáa, thì vái bán chát bát láng nhá váy, cùng lám Há chá là mát tham quan Viát gian làm tay sai cho Pháp mà thôi. Nhá đó đát nác và dân tác Viát Nam ngày nay có thá đã thoát đác nái tráng hán cùng khán tán tuyát đái bàn tay tàn đác của mát Há Chí Minh làm tay sai cho các thá lác quác tá, tá Liên Xô, Trung Cáng, Pháp, Tàu Tráng và Hoa Ká. Năm 1932 danh xáng Nguyán Ái Quác đác khai tá trong nhà tù Háng Kông, đá thay thá vào cái tên Há Chí Minh (vái công luán : đó là mát ngái Tàu đác nháp vai HCN thát đã chát) . Chuyán thát giá, đúng sai cho tái giá này chá có trái mái biát, chá mát thát thì ai cũng chá đáa vào sách báo đá ghi lái mà thôi.

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

1- NGUYỄN TẤT THÀNH, CON NGƯỜI TRĂM MẶT ::

Nhiều năm sau ngày ‘bác’ lên ngôi Chủ tịch nhà nước, người ta mới biết được cái tên Hồ Chí Minh, chỉ là một trong hàng trăm tên của Nguyễn Sinh Cung hay anh thanh niên thợ y giáo Nguyễn Tất Thành, đã có mặt tại gian dẫy học tập ở trường Dục Thanh, Phan Thiết, trước khi rời Bến Nhà Rồng ở Sài Gòn, qua Pháp tìm đường cứu nước. Theo các sử gia cũng như các nhà biên khảo nghiên cứu trong và ngoài nước, thì cho tới nay vẫn chưa ai biết hết tất cả các bí danh của Nguyễn Tất Thành. Trước đó, căn cứ vào tài liệu của Liên Xô, thì ‘bác’ có chừng 19 tên. Năm 1982, nhà biên khảo Huân hinh kim Khánh nói ‘người’ có 32 bí danh. Một tác giả Việt Nam khác kê m kê được 76 tên của Hồ. Nói chung, không riêng gì tên họ, mà cả ngày sinh và tên cúng cơm cũng vô cùng bí mật, không biết đâu mà mò. Quả thật đây là một con người có nhiều tên như trên trái đất, tất cả từ kim, đồng sang tây. Do không biết chính xác tên khai sinh khi lọt lòng mẹ là Côn, Cuồng hay Cung, vì vậy ta thấy sách vở đã chọn cái tên Nguyễn Tất Thành như là một điểm tựa, như là sau năm 1983, ba cái chữ của ‘bác’ bắt phát giác.

Trong số 100 tên, có lẽ cái tên ‘Nguyễn Ái Quốc’ xuất hiện lần đầu tiên tại Paris là sôi động và đã gây ra không biết bao nhiêu tranh cãi, thậm chí cho đến bây giờ, vẫn chưa ai dám dứt. Ai cũng biết, nói láo và bịa chuyện là bản nh nan y của người cộng sản, như là trong rừng số sách của đảng, như một thánh hóa lãnh tụ ‘Hồ Chí Minh’. Gần đây như người học thuyết của đảng viết về Bội Ba, theo các nhà viết số cho biết tới nay, hồ vẫn còn rất mù mịt về giai đoạn của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911-1919, ngoài ba chi tiết công khai: đó là Thành làm công trên tàu Latouche-Tréville của hãng Đu Nga, sống tại nước Anh thời đầu như một chi (1914-1918) và có mặt tại Pháp qua cái tên Nguyễn Ái Quốc trên. Người đã vậy, tên cũng vậy, do đó các nhà viết số của đảng, cũng đành vậy, nghĩa là cứ cho rằng ngày 19-5 là ngày sinh của Nguyễn Tất Thành. Có như vậy, hàng năm thiên hạ mới có dịp ‘đào mộ’ của mã tên để phục vụ cho dân VN, như là trong giai đoạn ‘quốc phá gia vong’ hiện tại, người quy của cộng sản Hà Nội qua Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Tấn Dũng .. đã công khai bán dân tộc và đất nước Việt cho Tàu.

+ Nguyễn Ái Quốc và nhóm Trinh-Trường-Truy:

Trước khi Nguyễn Tất Thành xuất động, thì Phan Chu Trinh và con là Phan Chu Đột mới 8 tuổi, đã tới Pháp ngày 1-4-1911 với trình của Chính Phủ Đông Dương. Từ năm 1912, Phan Chu Trinh kết thân với Phan Văn Trường đang theo học tại Sĩ Luật tại Paris, nên đến với ngôi biệt thự của Trường tại số 6 đường Villa des Gobellins. Từ năm 1912, Hồ đã bắt đầu liên lạc với Phan Chu Trinh tại Pháp qua thư, vì hai người đã quen biết nhau từ ngày còn ở Việt Nam, nên Thành vẫn gọi Trinh là ‘Hy Mã Nghê Bá Đệ Nhân’.

Trong lúc đó tại Việt Nam từ năm 1911-1919, có nhiều biến cố thật quan trọng đã xảy ra. Trước hết là Đệ Tam, lãnh tụ cuối cùng trong phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi xuống xuất năm 1885, đã bị Lính Tam Kỳ giết chết ngày 10-2-1913. Cũng năm này, vào ngày 17-1 tại Huế, tên Khâm Sĩ Trung Kỳ là Georger Mahé đã khai quật lăng vua Tự Đức để cướp vàng bạc châu báu. Sự việc được báo chí như tờ Le Courrier d' Haiphong và dẫu lúc này công nhân công nghiệp và người nông dân đã bắt đầu nổi dậy và đả kích quan lại Việt Nam bắt đầu công cuộc vô liêm sỉ. Ngày 12-4, tại Thái Bình, các đảng viên Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu và Cộng sản Đệ Nhất, đã ám sát tên Tư lệnh Pháo đài Sơn Ngụy của Duy Hàn.

Những biến cố bi thảm trên, đã khiến cho Phan Chu Trinh bên Pháp cũng lên tiếng chỉ trích thực dân, kêu gọi Toàn Quyền Đông Dương là Sarraut, người đang cố gắng giúp đỡ cha con ông. Tại Trung Hoa, vì nhận tin của Pháp nên Tổng Đốc Lính Quố gia là Long Tự Quang đã bắt giam Phan Bội Châu và Mai Lão Bạng từ năm 1914 tới năm 1917 mới thả. Vì những biến cố đã xảy ra, ngay khi Đốc tuyên chiến với Pháp ngày 3-8-1914, nhà cầm quyền Ba Lê vin vào đó để bắt giam và phân tán những người yêu nhân trong Hội Ái Quốc Đông Dương, do Trinh và Trùng thành lập. Ngày 15-9-1914, Pháp bắt giam Phan Chu Trinh và Phan Văn Trùng tại bệnh viện Santé mãi tới tháng 2-1916 mới phóng thích. Từ đó người Pháp cũng bắt đầu cướp bóc cho cha con ông, khiến lâm vào cảnh nghèo đói, nên có hai triệu người lao động mất việc. Tháng 3-1921, Đốc chết tại Bắc Kỳ.

Từ đầu năm 1919, đời chiến lược thế giới đã kết thúc trong sự bại trận của phe trục Đức, Áo, Hung, Thổ và Bồ Đào Nha. Kinh đô Paris của Pháp trở thành nơi họp của các thế lực quốc tế. Tổng Thống Hoa Kỳ là Woodrow Wilson đưa ra chủ thuyết 'Tứ Đại Quốc' và đề xuất việc thành lập Hội Quốc Liên, rồi đề xuất các nguyên tắc của hiệp ước hòa bình.

Tại Nga, do Nga Hoàng Nicholas II (1894-1917), đứng về phe Đế quốc Minh công Đức, nên nước này đã tích cực ủng hộ Nikolai V.I. Lenin (1870-1924) lật đổ chế độ quân chủ. Ngày 7-11-1917, Lenin và Leon Trotsky đứng chung thành lập chế độ Bolshevik, hay còn gọi là cuộc Cách Mạng tháng Mười, mở màn cho cơn núi sông xuống máu trong dòng lịch sử nhân loại, có cả Việt Nam, từ đó cho tới nay vẫn chưa chấm dứt. Tháng 3-1919 Lenin lập Đệ Tam Quốc Tế Công Sản để xuất công nghiệp vô thần, vô sản khắp năm châu.

Đây là mối nguy hiểm béo bở mà Lenin, trùm đầu vạ mồi nổi lên, dẫn dắt các dân tộc bị trị khắp Á Châu tới Trung Đông, Ấn Độ, Trung Á, tại Trung Hoa và Đông Dương, lũ lũ kéo về thánh địa Việt Nam Thuyết Đông Dương tại Mặt Trận Khoa, để học tập con đường cách mạng vô sản chuyên chính, đánh gục bọn, tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa.

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

Trong nác, nhiöu cuöc böo đäng chäng Phäp khäp nác, quan träng nhät là vä khäi nghĩa cäa vua Duy Tân cùng các chí sĩ Thái Phiên, Trän Cao Vân täi Huä ngày 3/5/1916. Sau đó là cuöc biöu tình cäa Phan Xích Long täi Sài Gòn tháng 11-1916 và đäc biöt nhät là sä chiäm đäng tänh Thái Nguyên cäa Đäi Cän, Läng Ngäc Quyän, Trän Trung Läp vào năm 1917 dù thät bäi, nhäng vän mang nhiöu kích lä täi tuyät đäi dân chúng Viät Nam đäng säng läm than khä i đäi ách nô lä cäa giäc Phäp.

Trong giai đäng trăm hoa đua nä, Nguyän Tät Thành bäng näi lên nhä cän trong giäi cách mäng vô sän Phäp, qua bän 'thänh nguyän thä đäi nhân quyän' năm 1919, ký tên Nguyän Ái Quäc, mà công án täi nay đã quy cho Hä là cäp công cäa ba nhân vät đã sáng täo: Phan Chu Trinh, Phan văn Träng và Nguyän Thä Truyän. Nhiö dung bän thänh nguyän gäm 8 đäi m, do mät nhóm ngä i An Nam yêu näc chung viät, đäc tä báo L'Humanité cäa đäng Xã Häi Phäp, đäng ngày 18-6-1919 väi đäng ý chính trä, dù thäc chät chäng có gì đäc biöt, näu đäm so sánh väi sä đäi häi ngä i Phäp phäi trao trä đäc läp hay ít nhät đä Viät Nam tä trä cäa Kä Ngoäi Häu Cäng Đä säng läu vong và Vua Duy Tân đäng bä cäm giam ngoài häi đäo.

Dù gì chäng näa thì đây cũng là mät cä häi vàng ròng väi Hä, vì ít nhiöu tên tuäi cäa Nguyän Ái Quäc, đäi diän cho nhóm ngä i An Nam yêu näc trên đät Phäp, cũng đäc nhóm ngä i Viät qua Tây đánh Đäc, häi häng mang vä phä biön trong đä luän lúc đó. Mät khác, qua chiän thäng cäa đäng Bolchevik Nga, khiän đäng xã häi Phäp häu nhä nghiêng vä Đä Tam Quäc Tä, vô tình giúp anh thanh niên Nguyän Tät Thành lúc đó, đäng thät nghiäp phäi säng nhä vào sä giúp đä cäa Phan Chu Trinh, bäng đäc các chính khách tä phái Phäp chú ý vì tính chät vô sän chuyên chính, nên đã giúp Hä thoát cänh chät đäi, bäng cách cä 'bäc' täi häc Viän Thä Thuyän Đông Phäng năm 1923. Tä đó Hä qua bí danh Nguyän Ái Quäc chính thäc là mät đäng viên cäa đä tam quäc tä cäng sän.

+ Vä Án Nguyän Ái Quäc :

Vä vä án läch sä Nguyän Tät Thành biöm xäng tên giäi cäa nhóm Nguyän Ái Quäc, khi Hä säng täi Phäp tä 1911-1923, cũng đã đäc tranh cãi sôi näi giäa cä quan tuyên truyän cäa đäng và nguän đä luän trong cäng nhä ngoài näóc. Đäc 'Chä täch Hä Chí Minh-tiäu sä và sä nghiäp' do đäng än hành, tuyên bä là tät cä nhäng bài viät và tranh vä trên báo Le Paria sä 1, đäu cäa Nguyän Ái Quäc sáng täo.

Ta biöt tä Le Paria hay 'Ngä i Cùng Khä' do Häi Liên Hiäp Thuäc Đäa chä träng, tä sä 1 đän sä 12 đäu do J.B Meyrat làm quän lý. Các sä khác tä sä 13 vä sau do G.Sarotte và

Léopold Mesnard chịu trách nhiệm, được biết số 1 ra ngày 1-4-1922 không có mặt bài nào của Nguyễn Ái Quốc. Vội vã mà Ban Nghiên Cứu Lịch Sử của Trung ương Đảng VC, dám tuyên bố ‘bác’, tức là đảng chí Nguyễn Ái Quốc làm quyn lý tờ báo này. Ngoài ra cũng trên tờ Le Paria, có nhiều bài viết hay tranh vẽ ký tên Nguyễn Le Patriote, là biệt danh của Nguyễn Thế Truyn và các sinh viên trong Hội Ái Quốc An Nam, thế nhưng Đảng viên tờ báo này nhn bnh nhn bnh đó là sng phm của Nguyễn Ái Quốc.

Riêng bài viết ‘Lên Án Chống Nghĩa Thực Dân’ được đánh giá là mặt tài liệu tranh đấu trác tuyệt và nội dung cũng như hình thức. Theo nhận xét, thì lúc đó các nhân vật đấu tranh sang Paris, chỉ có Luật Sĩ Tiễn Sĩ Phan Văn Truyn và Ká Sĩ Nguyễn Thế Truyn mới có đủ khả năng Pháp ngữ cũng như tiếng Anh như thế để viết được mặt bài văn tranh đấu này là hùng biện như vậy. Còn Nguyễn Tấn Thành mặc dù có sang giảng học khắp nơi từ 1911-1922 nhưng dù sao trình độ học vấn cũng giới hạn, chỉ viết ba lá đơn xin nhập học mà còn phạm nhiều lỗi chính tả và văn phạm, thì không thể nào là tác giả của kiát tác trên. Pháng chi, phóng đái ván là người của đảng, tăng bậc để bác vang danh với đời càng thêm thán thông quáng đời hơn.

Bởi vậy ngày nay, trước những khám phá và việc hoàn toàn bỏ qua mặt Nguyễn Tấn Thành, đời thiên tài, tờ mặt anh thanh niên giáo viên quen thuộc mặt truyn làng mang tên Đác Thanh tới nơi nhiều người sinh động chỉ cũng không biết đó là cái quá quái gì, mặt bái Ba trên tàu vián đáng, dùng mặt cái nháy phúc lên làm ông quyn lý mặt tờ báo nơi tiếng, phát hành 5000 số mặt ká, rồi còn kiêm thêm nhà sĩ và nhà văn... cho tới khi ‘bác’ sang Nga và Tàu từ năm 1923, vội vã mà vẫn còn làm quyn lý và viết bài cho báo này tới Pháp cho tới khi báo đình bán.

Tờ mặt do Truyn Dân Tiên đáng đáng câu chuyện về Nguyễn Ái Quốc, để thán thánh hóa Hồ Chí Minh, mà cả ba tên đều là Nguyễn Tấn Thành. Số thát ngày nay cho biết, Nguyễn Ái Quốc là tên gọi chung của nhóm người viết trên tờ Ngáng i Cùng Khá (Le Paria), gồm có Phan Chu Trinh, Phan Văn Truyn, Nguyễn Thế Truyn và trong suốt 38 số báo ra hành, không có mặt bài nào hay tranh vẽ của Nguyễn Tấn Thành nhưng chàng đã láu cá nhán về cái tên chung của nhóm là Nguyễn Ái Quốc. Sau đó được cả quan tuyên truyn của đảng CS học thác hoá ‘sáng lập và linh hồn hay quyn lý báo’.

Cháa hát, căn cứ theo số liệu ta biết từ năm 1923-1946, Hồ đã rời Paris đi Mác Tá Khoa, Tàu. Trong thời gian đó, vào tháng 1/1926 tới Paris đã xuất hiện tờ Viát Nam Hán báng chá quác ngữ, thế nhá thoáng có các bài báng Hán và Pháp ngữ. Từ tháng 9-1929 rồi đổi tên là Phác Quác, do cả quan ngôn luận của đáng Viát Nam Đác Láp tới Pháp ra hành. Trong mặt vài số báo, có bài viết ký tên Nguyễn Ái Quốc. Số kián lập số minh bạch như vậy mà đáng viên thán nhiên viết là năm 1923, ‘bác’ tới Pháp trong khi thành lập tờ ‘Ngáng i Cùng khá’ đã kiêm nhiệm thêm tờ ‘Viát Nam Hán’. Nhưng số thát thì không ai có thể thêm bớt, bóp méo hay xuyên

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

tác đác. Cho nên nháng láng vá huyán thoái Hồ Chí Minh, ngày nay rát các đá trá thành nháng trán cái trong dân gian, dù nó tán tái hay bá sóng đái vái đáp.

+ Nguyán Ái Quác, đáp viên ngoái háng cáa cáng sán quác tá :

Ngày 15-10-1923, Nguyán Ái Quác đái đián cho đáng CS Pháp, tham đá Đái Hái Nông Dân Quác Tá, tá chác tái Mác Tá Khoa. Cũng ká tá đáđó, Há thoát xác thành mát con ngái cáng sán quác tá, chá biát phác vá cho nán vá sán chuyên chính mà thôi. Đá tháng công, ngoài sá cho báo đáng đánh bóng tên tuái, chính phá Liên Xô còn cho Quác ái phác vá trong thánh đáa Đông Pháng, mát tá chác mát nái là cáa Quác tá Cáng Sán nháng bên trong đác Cá Quan Tình Báo Nga (Intercenter Mainburow) báo trá. Theo tá chác, Ban Pháng Đông lúc đá gám ba khu vác: Mián Tây Trung Hoa, trá sá tái Chita thuác Mông Cá. Mián Vián Đông có trá sá tái Hái Sâm Uy, phá trách các nác Mãn Châu, Cao Ly, Nhát Bán và Khu Đông Nam trá sá tái Tháng Hái, gám mián Hoa Nam và các nác Đông Nam Á đang là thuác đáa. Ngày 22-1-1924, Lênin chát, Nguyán Ái Quác đã làm thá đáng trên tá Pravda, khóc tháng nác ná và thá trác linh cáu cha già quác tá, là sá bián đau tháng thành hành đáng. Hãy đác bài thá cáa Tá Háu khóc cha non Staline, đá biát đác nái bi tháng cùng tán cáa ‘bác’ lúc đá đái vái cha già LêNin :

‘Stalin ! Stalin,
Yêu biát máy, nghe con táp nói
Tiáng đáu lòng, con gái Stalin
ông Stalin ôi. ông Stalin ôi,
Hái ôi ông mát, đát trái có không?
tháng cha, tháng má, tháng cháng
tháng mình tháng mát, tháng ông tháng mái.’
(Đái đái nhá ông ,Tá Háu).

Mác dù tài liáu Đáng đáu chuyán Há xuát thân tá tráng Stalin nháng mái đây thá khá Nga giái mát, bát mí cho ta biát là gán hát cán bá cao cáp cáa đáng VC , trong đá có Nguyán Ái Quác, đáu xuát phát tá là ‘Vián Thá Thuyán Đông Pháng’. Tráng này đác Lenin thành láp ngày 21-4-1921, đá huán luyán các cán bá cáng sán vùng Châu Á, nên gái là Vián Pháng Đông. Sau khi tát nghiáp, nháng hác viên sá trá thành cán bá cách máng vá sán chuyên chính vá mát lý thuyết cũng nhá hoát đáng mác nái, tuyên truyán và thu tháp tin tác tá quán chúng. Tháng 8-1924 Há đác Đá Tam Cáng Sán Quác Tá, phong chác ‘Uá Viên Ban Pháng Đông’, phá trách Các Pháng Nam coi toàn vùng Đông Nam Á. Đá che mát mát thám Tây Pháng, Há trá thành ‘Lou’, đác phái viên cáa hãng Thông Tán Nga Rosta, kiêm thá ký, thông ngôn cho phái đoàn Borodin cáa Liên Xô, tái Quáng Châu, qua bí danh Lý Tháy.

Trở lại khi Hồ Chí Minh, Borodin đã móc nối để các cơ quan hai phe Trung Hoa Quốc Dân Đảng cộng sản và Tôn Văn, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Hoa nhào vào nhau, để hai phe cùng nhau xây dựng Liên Xô. Do trên, có một số cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Hoa như Mao Trạch Đông đã được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương Quốc Dân Đảng. Trở lại Võ Bộ Hoàng Phố, do Nga bắt đầu khai giảng ngày 15-6-1924 do Đảng Cộng sản Việt Nam làm Giám đốc, còn Chu Ân Lai phụ trách chính trị. Những mặt bị ảnh hưởng của các cơ quan trở lại đã xảy ra tại Quốc gia Châu, trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 13 cách mạng Tân Hợi (10-10-1911), làm nhiệm vụ người cộng hai phe thế giới vong, để người đã khiêu khích Tôn Dật Tiên như một người, nên ông bắt đầu lên Bộ Kinh tế hợp tác bàn chuyển những người đến nơi và kêu gọi tình hình Hoa-Nhật, khi Liên Xô thất vọng vì không thể chờ đợi và chờ đợi.

Khi Lý Thụ, mặt tên mặt của Nguyễn Văn Thành tại Quốc gia Châu, thì đây đã có nhiệm vụ người Việt sinh sống, phần lớn làm việc trong Sa Địch tôn giáo Pháp, hai khu vực để ngăn cách bên sông Châu Giang. Những các quan của pháp như Hồ Hán Dân rất có cảm tình với người Việt, nên đã giúp đỡ những chính khách lưu vong ở Pháp sẵn lòng và phải chuyển sang Tàu trên lãnh thổ Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Thiệu thu hút cho tại Phan Bội Châu. Theo Niên Biểu, thì Sào Nam và Cộng đồng đã lập Việt Nam Quang Phục Hội tại đây, trong đó có nhóm Tâm Tâm Xã của mặt số thanh niên Việt Nam yêu nước. Tâm Tâm Xã gồm 9 đồng viên, đa số là người Anh, có học thức, chủ trương bắt đầu để người Phạm Hoàng Thái, Lê Hoàng Sơn. Mùa thu 1924, Phan Bội Châu và Nguyễn Văn Thiệu đã yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc đó là Giám đốc trở lại Võ Bộ Hoàng Phố, thu nhận các sinh viên Việt Nam vào trường huấn luyện và để ông chủ trì.

Do cảm tình và cũng nhận thấy giữa hai đồng cách mạng Việt Nam và Trung Hoa Dân Quốc lúc đó, để có chung một đích, đánh đuổi kẻ xâm lăng ra khỏi đất nước mình, nên Phan Bội Châu đã đi danh xưng Việt Nam Quang Phục Hội, thành Việt Nam Quốc Dân Đảng và ủng hộ cho Hồ Tùng Mậu phụ trách trong nước. Đây cũng là giai đoạn mà các số gia dày công tìm kiếm và mối liên hệ giữa Phan Bội Châu và Lý Thụ, đến tại nghị án Hồ Chí Minh cùng Lâm Đức Thọ bán đồng Phan Bội Châu cho Pháp bắt tại tôn giáo Việt Nam năm 1925, mà số liệu đã nhắc tại.

Theo niên biểu Phan Bội Châu, cho thấy Sào Nam có gặp Nguyễn Ái Quốc đôi ba lần và trùm cộng sản Lý Thụ đã nhận chuyển để đồng cộng Việt Nam Quốc Dân Đảng, thời gian khi Hồ Chí Minh Tàu cuối năm 1924. Cũng năm này, Phạm Hoàng Thái, mặt đồng viên của Việt Nam Quang Phục Hội, nhân Toàn Quyền Đông Dương là Martial Merlin (1923-1925), ghé Sa Địch, sau khi tại Nhật Bản và Hà Nội. Phạm Hoàng Thái đã giúp làm mặt phóng viên nhà báo, mang bom vào phòng ăn của tên giáo Pháp, quyết định kẻ xâm lăng những bom nổ chày làm Merlin bắt thế giới, trong lúc có 4 tù nhân chết và 4 người khác bắt thế giới. Xong nhiệm vụ, người

Hồ Chí Minh: con người trăm mặt

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 05:16

chiến sĩ thoát thân nhờ ngụy vì con sông Châu Giang trở về quê. Cuộc cùng ông cũng đến xong nước và sau đó đến chính người Trung Hoa, trên thuyền cho ông đến nghìn thu bên cầu 72 liết sĩ trong cuộc cách mạng Tân Hợi 1911, trên Hoàng Thạch Cầu, khối người miền vì. Tên thực dân thoát chết nhờ cũng vì mặt trời càng cảm thấy người Việt Nam yêu nước, còn thời gian thì chiến đấu và kính phục cháu con Hoàng Lê, bất khuất anh hùng.

2 - HUYỀN THOẠI NGUYỄN ÁI QUỐC CHẾT TRONG NHÀ TÙ HỒNG KÔNG (1932) :

Cũng trong chuyện dài về Nguyễn Tấn Thành-Hồ Chí Minh, huyền thoại đáng kể nhất là về Nguyễn Ái Quốc chết trong nhà tù Hồng Kông vào cuối năm 1932, vì nghiên cứu phiến và bôn lao. Về này trước sau, từ Hồ Chí Minh, Nguyễn Lê Ngọc Bông, Võ Nguyên Giáp cho tới cơ quan tuyên truyền của VC, đều nói là do Pháp phao tin để làm suy tín Hồ. Riêng về luật sư Frank Loseby, người đến cùng Công Sơn Quốc Tấn mới đến biên hộ cho Hồ, sau năm 1969 khi 'bác' chết, đã nói tin đó là có thật, và do chính chính bà ta tung ra, để đánh lừa người mà thám Pháp.

Cuối cùng, theo các sự gia, việc Nguyễn Ái Quốc 'giết chết' đều theo ý Liên Xô, nhằm phục vụ nhu cầu chính trị. Về Nga, Nguyễn Ái Quốc chết mới có cơ hội để các cán bộ khác lên thay thế và gây động lòng để VC đã bôn tan tác. Về Tây Phương, khai tử con người của sự quan tâm chuyên nghiệp, để mặt bí danh mới của Nguyễn Tấn Thành là HỒ CHÍ MINH, đóng vai diễn viên tam trùng, đang cần thiếp tới mặt trên Việt Đông sự tiếp. Tất cả đều nằm trong vòng bí mật và có lẽ chính bao giờ tình báo Nga, chưa mặt họ sự về trên, dù Hồ đã chết thật lâu rồi.

Những mặt này đây báo chí Trung Cộng lại tung tin 'Việc Hồ Chí Minh' chết trong nhà tù Hồng Kông là thật. Vì kể từ đó TC mới đem mặt người Tàu chánh hiệu vào 'thực vai' của HCM, để người còn cài thêm vài trăm người cùng bôn vào để, qua tên VN.. mà họ sự ngày nay từ Trung Quốc đến xu hướng tới các Tân nhậy, họ sự để là Tàu .. nên đâu có gì là trước vì CSVN đã chính thức bán nước cho giặc, hiện đã trở thành 'mặt tiếp hay khu tiếp' thực tế như Trung Hoa như Mãn Châu, Nội Mông, Tây Tạng và Tân Cương..

Nay qua dòng thời sự, góp nhét những chuyện đời, để rồi tiếp tục kể lại cho thời gian vui. Nguyễn Du đã ôm bọc người gây xôn xao người giữa trời gió, trên đỉnh Hồng Lĩnh những muôn đời sau, người ta vẫn tìm đến với thi nhân, để cùng cảm thông chung mạnh áo lạnh. Đến người vào lịch sử Hồng Lê cũng vậy vì sự hùng mạnh, tiền vong, thời o khố hay là chính thời, đều không qua khỏi những dòng chảy đá trên bia sự.

Cho nên ngày nay, ta đọc câu chuyện số về người trăm mặt Nguyễn Tấn Thành, cũng chẳng qua chỉ đọc lại những câu chuyện kể về vị thần nọ, mà như người, khen chê, xưng tụng. Xuôi nam hay người khác, trong gió ngàn bay, nhìn ra biển lớn, đâu đâu cũng thấy chỉn chu của chúa Nguyễn căng buồm lướt sóng hay vó ngựa chân voi dẫm đạp của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ danh trứ non sông. Những người ngao ngán bất bao, khi đọc được vào lịch sử, đôi khi đọc những huyền thoại gian dối của ‘bác’, làm cho họ ngỡ ngàng và ngỡ ngàng.

Quả thật, trong dòng lịch sử VN, lời hát những tên gọi gian hùng giết vua phò chúa như Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung, Trần Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Kế Hoạch.. đem so sánh, thì chỉ bằng một công nhận rằng lịch sử của Hồ mà thôi. Cũng như những câu chuyện về Nguyễn Ái Quốc giờ chết hay số bất tin của Lý Thuyết, mãi cho tới khi sụp đổ màn thêu dệt hai, Nguyễn Tấn Thành mới được tái sinh qua cái tên Hồ Chí Minh từ năm 1939 cho tới bây giờ, chúng ta chỉ là một màn kịch, diễn về một con người từ một thế giới những người khác nhau và sự phô trương vô tận khoáng hậu.

Hôm nay các sự gia đình đất nghi vấn, về câu hỏi là tại sao được loạt các cán bộ cao cấp của Đông Dương Cộng sản để ngỏ cho Mạc Tu Khoa và, trong đó có Lê Hồng Phong để ngỏ bộ, và kể chi tiết theo một thám Pháp là một liên lạc người Hoa? Một điều khác cũng rất quan trọng, đó là tài chính dùng nuôi quân, những người đã ôm trứ khi cho Hoàng Văn Hoan, Vũ Anh và nhiều khác, đối đầu đôi khi vào người Quốc Gia mà sự.

Đây cũng chỉ là một phần nhỏ, tóm lược về cuộc đời của Nguyễn Tấn Thành, qua huyền thoại ‘xuất thân’ tìm được người con nọ, một con người trăm tên, trăm mặt, thay đổi hình dáng và thể diện chính trị, đâu có khác gì loài cóc kèn xanh xanh đỏ. Đó mới chính là ‘sự thật về cuộc đời Hồ Chí Minh’, một chuyện dài không bao giờ kết thúc dù chỉ để CSVN có bộ gì c x p..

Viết tại Xóm Cồn Hồ uy Di
Máng Giang